



ฉบับที่ 445 วันที่ 3 กันยายน 2534

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพอใจการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ม.ร. ได้ดำเนินการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วเสร็จไป นั้น คณะกรรมการอำนวยการสรรหาฯ ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2534

ภายหลังการประชุม นายเกษม ลิ้มทอง ประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี แถลงว่า คณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการสรรหาจากผลการหยั่งเสียง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2534 ซึ่งผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 2 คือ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ทิรินิล โดยคณะกรรมการฯ จะเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา สำหรับการประชุมในวันที่ 9 กันยายน 2534 เมื่อผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการเพื่อให้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในชั้นตอนนี้ ประมาณ 1 เดือน

สำหรับการคัดค้านผลการสรรหา นั้น หากมีผู้เห็นว่าการสรรหาครั้งนี้ไม่ยุติธรรมหรือไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการฯ

"นับแต่รู้ผลการนับคะแนนจนถึงการประชุมในวันนี้ก็ยังไม่เห็นผู้ใดยื่นคัดค้านผลการหยั่งเสียง"

ประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหาฯ กล่าวถึงการหยั่งเสียงที่ผ่านมาว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง จะมีปัญหาอยู่บ้างก็เป็นเรื่องจุกจิกหยาบหยาบ เช่น บัญชีรายชื่อผู้ใช้สิทธิ โดยสรุปแล้วเห็นว่าบรรยากาศการหยั่งเสียงเป็นไปด้วยดี และเรียบร้อยกว่าการสรรหาหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา

"การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชากรชาวรามคำแหงทุกฝ่ายเป็นอย่างดี คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณประชากรชาวรามคำแหง มา ณ โอกาสนี้ด้วย"

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดี กล่าวว่า การสรรหาครั้งนี้มีเวลาเตรียมการมากกว่าครั้งที่แล้ว ผู้สมัครก็มีเวลาที่จะสร้างความคุ้นเคยกับประชากรมากขึ้น คิดว่าการสรรหาครั้งนี้เรียบร้อยกว่าครั้งก่อน ๆ

"ผมเองตั้งใจที่จะให้การสรรหาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สำหรับทุกฝ่าย ได้พยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะทำให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้"

ประธานกรรมการดำเนินการฯ กล่าวต่อไปว่า การสรรหาอธิการบดีนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชากรจำนวนมากทั้ง อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งทุกฝ่ายเข้ามาช่วยด้วยความสมัครใจโดยไม่มีค่าตอบแทน คณะกรรมการฯ จึงขอขอบคุณชาวรามคำแหงทุกท่านที่ช่วยงานจนการสรรหาคล่องไปด้วยดี



-2-

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้มาใช้สิทธิในสายนักศึกษา ซึ่งมีจำนวน 16,742 คน ว่า การสรรหาครั้งนี้ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ น้อยมาก เมื่อเทียบกับครั้งที่แล้ว ซึ่งมีนักศึกษา มาลงคะแนน 31,878 คน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ นักศึกษา ไม่ให้ความสนใจต่อการ สรรหามากนัก คิดว่าใครได้ก็คงไม่ต่างกัน หรืออาจเป็นเพราะแนวนโยบายของผู้สมัครไม่มีความแตกต่างที่เด่นชัด ทุกท่านต่างก็เสนอแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับ ม.ร. ทำให้นักศึกษา ไม่เกิดความตื่นตัว

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดี ยังได้แสดงความเห็นต่อผู้ได้รับการ สรรหาว่า ครี้นี้เป็นการเข้ามาบริหารงานวาระที่ 2 ของ รศ.ชูศักดิ์ ภิรมินดี จึงอยากเห็นว่าที่อธิการบดี เร่งดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าโดยเร็ว สิ่งที่ยังทำไม่ได้เต็มที่ในสมัยแรก ก็ขอให้ดำเนินการ อย่างเต็มที่ในสมัยที่ 2 2 ปีที่ผ่านมาอาจารย์ชูศักดิ์ บอกว่า ส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาที่หวังว่าสมัยที่ 2 คงจะ ดำเนินงานตามแนวนโยบายที่เสนอไว้ได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันขอฝากให้อธิการบดีคนใหม่ เร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปรับปรุง ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพขึ้น อยากให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ห้องเรียน อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ การเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อยากให้พิจารณาเพิ่ม Section วิชาใหญ่ ๆ และจัดทรัพยากร- บุคคลด้านอาจารย์ที่มีอยู่ให้รับผิดชอบการสอน แทนที่จะใช้ห้องเรียนใหญ่และให้นักศึกษา เรียนจากโทรทัศน์วงจรปิด นอกจากนี้ยังอยากเห็นมหาวิทยาลัย ชัมงวดกับระบบการเรียนการสอน

"อยากให้มหาวิทยาลัยเป็นหู เป็นตาแทนผู้ปกครองว่า ถูกหลอมนของใคร ใช้มาศึกษาหาความรู้ ใน ม.ร.กันจริง ๆ ไม่ใช่เป็นนักศึกษาแต่ไม่เรียนหนังสือ ไม่เคยเข้าสอบ จึงอยากให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี มาตรการที่จะแก้ไขกรณีนักศึกษาอาศัยความ เป็นนักศึกษา เป็นช่องทางทำมาหากินกับมหาวิทยาลัย" ประธานกรรมการ- สรรหาฯ กล่าวในที่สุด

ประชาสัมพันธ์ ม.ร.

ศก.เอ.ค.1 ชั้น 2